

Giới thiệu đến các em học sinh cùng thầy cô giáo tổng hợp 7 đoạn văn hay lớp 10: Sự đồng cảm tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới. Hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) về chủ đề này. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện bài viết của mình tốt hơn.

**Tham khảo thêm:**

- [Top 6 bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm hay nhất](#)
- [7 đoạn văn nêu suy nghĩ về sự cần thiết của việc trọng dụng hiền tài \(Siêu hay\)](#)
- [6 mẫu đoạn văn thể hiện niềm giao cảm với thiên nhiên và con người hay nhất](#)
- [4 bài văn nghị luận trình bày ý kiến về ứng xử trên không gian mạng hay nhất](#)

***Dàn ý sự đồng cảm tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới*****1. Mở đoạn:**

- Giới thiệu vấn đề cần trình bày.

**2. Thân đoạn:**

- Suy nghĩ của bản thân về lòng đồng cảm.

- Biểu hiện của lòng đồng cảm.

- Ý nghĩa của lòng đồng cảm.

**3. Kết đoạn:**

- Khái quát vấn đề cần trình bày.

***Sự đồng cảm tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới hãy viết đoạn văn khoảng 150 chữ về chủ đề này - Mẫu 1***

Sự đồng cảm sẽ là cầu nối gắn kết con người lại với nhau. Họ cần có sự đồng cảm để trao đi tình yêu thương của mình đối với mọi người xung quanh. Chỉ khi có lòng đồng cảm, họ mới có thể thấu hiểu, sẻ chia trước nỗi đau khổ, bất hạnh của người khác. Họ sẵn lòng tha thứ trước lỗi lầm mà người khác mắc phải. Lòng đồng cảm trở thành ngọn lửa nồng ấm xua tan cái giá lạnh và nỗi bất hạnh của phận người. Đồng thời, lòng đồng cảm giúp mỗi người có thể cảm nhận được sức sống tiềm tàng của vạn vật, hướng con người tới vẻ đẹp của chân - thiện - mỹ. Vì vậy, chúng ta cần vun đắp khả năng đồng cảm của mình đối với người khác để bản thân biết yêu thương và sẻ chia. Khi đó, cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp biết bao!

***Sự đồng cảm tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới hãy viết đoạn văn khoảng 150 chữ về chủ đề này - Mẫu 2***

Bạn có từng nghe nói về chủ đề Sự đồng cảm tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới? Thật vậy, có sự đồng cảm là điều sẽ khiến thế giới của bạn trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Đồng cảm là sự rung cảm trước những vui buồn của người khác, là hiểu, cảm thông và luôn đặt mình trong hoàn cảnh của người khác để nhìn nhận vấn đề, từ đó thể hiện thái độ, sự quan tâm của mình. Đồng cảm xuất phát từ bản thân mỗi người, khi ta biết san sẻ niềm vui, nỗi buồn, sẵn sàng có mặt khi người khác cần mình, không vô cảm, thờ ơ trước nỗi đau của người khác cũng như không ganh ghét, đố kỵ với thành công, hạnh phúc của họ. Khi ta học được cách đồng cảm nghĩa là ta đã biết sống vì người khác cũng chính là lúc được nhận niềm vui và cảm thấy cuộc đời này tươi đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Chính vì vậy, trong cuộc sống, chúng ta không nên tự cô lập bản thân trong thế giới riêng nhỏ bé của mình. Hãy mở rộng tấm lòng để nhận thấy cuộc sống này sẽ trở nên gắn kết, ấm áp biết bao. Vì ở đời “người với người sống để yêu nhau”.



***Đoạn văn khoảng 150 chữ về chủ đề sự đồng cảm tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới - Mẫu 3***

Sự đồng cảm tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới? Phải rồi, sự đồng cảm khiến những trái tim đồng điệu, cùng chung một cảm xúc, chung tần số xích lại gần nhau hơn. Khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, trẻ mồ côi, các cụ già cơ nhỡ bán vé số kiếm sống, lòng chúng ta gợn lên nỗi xót xa, sự quặn lòng đau đớn. Xem bộ phim tình cảm, chúng ta khóc lóc về sự chia li, âm dương cách biệt. Khi thấy màn cầu hôn, tiếng đũa con hét lên đỗ đại học, chúng ta rục lên niềm hạnh phúc. Hay khi nghe kể những câu chuyện về người phụ nữ xưa, chúng ta cảm phẫn về một chế độ bất bình đẳng... Vậy đấy! Chúng ta có cảm xúc, ắt chúng ta có sự đồng cảm, không người này thì với người kia. Chúng ta còn cảm xúc, là ắt chúng ta còn “sống”. Không mang ý nghĩa đơn thuần sống tự nhiên, sống về mặt tình cảm, bởi biết bao người sống không có trái tim, có lối sống vô cảm đến rợn người. Sự đồng cảm khiến con người và vạn vật xích lại gần nhau hơn, tạo nên một vòng tay yêu thương rộng lớn. Khi có sự đồng cảm, đời sống tình cảm chúng ta phong phú, từ đó xã hội cũng trở lên tốt đẹp hơn.

### ***Đoạn văn về chủ đề sự đồng cảm tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới - Mẫu 4***

Sự đồng cảm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi chúng ta trong cuộc sống. Sự đồng cảm là thái độ tôn trọng, thấu hiểu, sẻ chia giữa người với người và vạn vật xung quanh. Nó không chỉ giúp cuộc đời mỗi người trở nên hạnh phúc, có giá trị mà còn góp phần gắn kết mối quan hệ giữa người với người, người với đời. Đồng cảm là khi ta biết trân trọng cuộc sống của chính bản thân mình, từ đó tôn trọng cuộc sống của người khác. Đồng cảm còn là khi ta có khả năng cảm nhận vẻ đẹp ẩn sâu bên trong vạn vật, luôn khám phá vạn vật ở cái chân thiện mỹ. Một xã hội có sự đồng cảm là một xã hội văn minh, phát triển. Vì vậy, hãy làm giàu tâm hồn mình bằng cách mở rộng tấm lòng, yêu thương bản thân và những người xung quanh, trân trọng cuộc sống và có ý thức bảo vệ cái đẹp. Quả thật, sự đồng cảm tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới.

#### **Tham khảo thêm:**

- [Top 2 bài văn nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm thơ hay nhất](#)
- [Top 7 bài văn nghị luận phân tích đánh giá chủ đề và một số nét đặc sắc của một truyện kể hay nhất](#)
- [Top 3 mẫu phân tích Mùa xuân chín chọn lọc cực hay, đạt điểm cao](#)
- [Top 7 mẫu phân tích Cảm xúc mùa thu chọn lọc hay nhất, đạt điểm cao](#)

### ***Sự đồng cảm tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới - Mẫu 5***

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều không thể phủ nhận rằng: "Sự đồng cảm tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới". Quả thật như vậy, sự đồng cảm đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống ngày nay. Người có lòng đồng cảm là người biết thấu hiểu, sẻ chia trước nỗi đau khổ, bất hạnh của người khác. Họ luôn sẵn lòng trao đi yêu thương mà không cần được đáp trả. Lòng đồng cảm giúp mỗi chúng ta biết trân trọng sự sống

của vạn vật, dạy cho chúng ta cách nhìn đời bằng đôi mắt cảm thông. Khi ta học được cách đồng cảm, cũng là lúc ta học được cách sống vì người khác. Chính vì vậy, chúng ta cần phải vun đắp "lòng nhân" của mình, sẵn sàng gạt bỏ những hẹp hòi, ích kỉ cá nhân. Lúc đó, lòng đồng cảm sẽ trở thành dòng sữa mát lành nuôi nấng tâm hồn mỗi người và là ngọn đèn thấp sáng cho cuộc đời của người khác.



***Đoạn văn về chủ đề sự đồng cảm tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới - Mẫu 6***

Trong cuộc sống, sự đồng cảm có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đồng cảm là "thái độ tôn trọng, thấu hiểu, sẻ chia giữa người với người và vạn vật xung quanh". Nó giúp gắn kết mối quan hệ giữa mọi người. Người có lòng đồng cảm sẽ luôn quan tâm, chăm sóc tới người xung quanh. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia với những mảnh đời khó khăn. Đồng thời, người có sự đồng cảm sẽ nhận thấy giá trị, vẻ đẹp bên trong vạn vật. Khi mỗi người đều nuôi dưỡng trong mình sự đồng cảm, xã hội

sẽ trở nên văn minh, tươi đẹp. Chính vì vậy, ta hãy làm đẹp thêm cho cuộc đời bằng cách trao đi yêu thương với những người xung quanh. Có thể nói: "sự đồng cảm tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới".

### ***Sự đồng cảm tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới - Mẫu 7***

Nhà văn Nga Mac-xim Gooc-ki đã từng nói: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương". Sự đồng cảm mạnh mẽ sẽ tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới. Con người cần có sự đồng cảm để yêu thương. Khi con người có lòng đồng cảm, họ sẽ biết nhìn mọi chuyện từ điểm nhìn của đối phương để thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông với những gì mà người khác phải trải qua. Chỉ khi đồng cảm và thấu hiểu, mọi người mới có thể trao đi tình yêu một cách hào phóng, không quan tâm đến được mất, thiệt hơn. Chính tình yêu thương là liều thuốc chữa lành hiệu quả những tổn thương, mát mát và là sợi dây vô hình nối liền mọi người với nhau.

